

# Mga Karaniwang Tanong Tungkol sa Kustodiya ng Bata

## FAQs Tungkol sa Kustodiya ng Bata

### Paano ako kukuha ng kustodiya, at anong mga papeles ang kailangan kong isalansan?

Kung may pagtatalo tungkol sa kung sino ang dapat magkaroon ng kustodiya ng mga bata, o kung paano pangasiwaan ang oras ng bawat magulang sa mga bata, kakailanganin mong magsampa para sa kustodiya. [Ang Sentro ng Sariling Tulong na Batas Pangpamilya ay nagbibigay ng mga tagubilin at mga porma](#) kung paano humiling ng utos ng kustodiya. Hanggang sa may utos ng Korte na nagsasabi kung hindi, ang parehong mga magulang ay ipinapalagay na may pantay na karapatan sa kanilang mga anak. Nangangahulugan ito na hindi maaaring pigilan ng alinmang magulang ang ibang magulang na makita ang kanilang mga anak, anuman ang katayuan ng relasyon ng mga magulang sa isa't isa.

Pagkatapos mag-salansan ng custody, bibigyan ng pagkakataon ang ibang magulang na sumagot at ipaalam sa huwis kung anong utos ng kustodiya ang gusto nila. Ang hukom ay mag-iskedyul ng paglilitis, at [sa huli ay gumawa ng desisyon](#) pagkatapos isaalang-alang kung ano ang para sa pinakamahusay na interes ng mga batang pinag-uusapan. Kung ang isa o parehong magulang ay may kasaysayan ng karahasan sa tahanan, ang Korte ay nag-aaplay ng mga karagdagang tuntunin na nilalayong protektahan ang mga bata laban sa karahasan.

### Saan ako dapat magsampa ng kustodiya?

Ang mga kaso ng pag-iingat ay dapat pangasiwaan sa estado ng tahanan ng bata. Ang estado ng tahanan ay legal na tinukoy bilang ang estado kung saan nanirahan ang bata nang hindi bababa sa huling anim na buwan.

Kung ang iyong anak ay hindi naninirahan sa Alaska sa loob ng anim na buwan, kailangan mong maghintay para magsampa, o magsampa para sa kustodiya sa estado kung saan sila dating nanirahan. Kahit na naghihintay kang magsampa sa Alaska, walang pumipigil sa ibang magulang pansamantalang pag-salansan sa estado ng tahanan ng bata.

Kung ang iyong ex ay umalis sa estado kasama ang bata, at gusto mong ang kustodiya ay pangasiwaan sa Alaska, kailangan mong salansan para sa kustodiya bago ang bata ay nawala sa loob ng 6 na buwan.

Ang bawat estado ay may iba't ibang batas sa pag-iingat at suporta sa bata. Kung ang iyong hindi pagkakaunawaan sa kustodiya ay matatapos sa ibang estado, susundin ng hukuman ang mga batas ng estadong iyon, hindi ang Alaska, kapag gumagawa ng mga desisyon sa pag-iingat.

## **Paano ko mailalayo ang ibang magulang sa aking mga anak?**

Ipinapalagay ng batas ng Alaska na ang mga bata ay dapat magkaroon ng pantay na pag-access sa parehong mga magulang. [Bago maglabas ng utos ng kustodiya](#), walang karapatan ang magulang na ilayo ang isa pang magulang sa mga anak. Kahit na ang isang magulang sa huli ay nabigyan ng pangunahing pag-iingat, ang Korte ay lubos na mag-aalala sa pagtiyak na mayroong regular na pagbisita sa pagitan ng isa pang magulang at ng mga anak.

Ang batas ng Alaska ay hindi nagpapahintulot sa korte na wakasan ang mga karapatan ng isang magulang sa isang paglilitis sa pag-iingat. Maaaring, gayunpaman, paghigpitan ng Korte ang pag-access sa mga bata kung may seryosong alalahanin sa

kaligtasan, kadalasang kinasasangkutan ng karahasan sa tahanan o pag-abuso sa sangkap. Depende sa antas ng pag-aalala sa kaligtasan, maaaring mag-utos ang Huwis:

- Pinangangasiwaang pagbisita. Ito ay maaaring mangahulugan na pinangangasiwaan ng isang propesyonal, tulad ng tagapayo ng bata, isang kamag-anak, tulad ng isang lolo't lola, o sa isang pampublikong lugar, tulad ng isang restaurant o aklatan.
- Pagsubok sa pag-abuso sa sangkap. Ang isang huwis ay maaaring mag-utos na ang isang magulang ay hindi gumamit ng mga sangkap bago o sa panahon ng pagbisita sa mga bata. Kung may alalahanin na hindi susunod ang magulang, maaaring utusan ng huwis ang magulang na magbigay ng malinis na urinalysis, breathalizer, o pagsusuri ng follicle ng buhok kaagad bago o pagkatapos ng anumang pagbisita sa mga bata..
- Pamamagitan ng Batterer, Paggamot sa Pag-abuso sa Sangkap, Mga Klase sa Pagiging Magulang, o Pagpapayo. Maaaring ilagay ang mga kinakailangang ito upang matiyak na tinutugunan ng nagkasalang magulang ang kanilang mga isyu bago payagang makapasok sa mga bata.

## **Ang aking pagsubok ay hindi naka-iskedyul para sa isang taon! Sino ang may kustodiya sa pagitan noon at ngayon?**

Sa kasamaang palad, ang sistema ng Korte ay napaka-abala, at kailangang bigyang-prioridad ang mga paglilitis sa krimen. Nangangahulugan ito kung minsan na maaaring tumagal ng isang taon o higit pa bago makarating sa paglilitis ang iyong kaso sa pag-iingat.

Kung ikaw at ang ibang magulang ay hindi makapag-isip kung paano pangasiwaan ang kustodiya sa pansamantala, kailangan mong salansan ng [Mosyon para sa Pansamantalang Kustodiya](#). Ang ibang magulang ay magkakaroon ng pagkakataong

tumugon sa iyong mosyon. Ang mga huwis ay malamang na magtatakda ng **maikling** pagdinig ng 1-2 oras bago gumawa ng pansamantalang utos ng kustodiya.

Itong utos ng kustodiya ay tatagal lamang hanggang sa maglabas ang huwis ng huling utos na kustodiya.

## **Paano kung gusto kong umalis sa estado?**

a sandaling ang reklamo sa kustodiya ay salans at, ang Korte ay maglalabas ng isang nakatayong utos na nagbabawal sa alinmang magulang na alisin ang bata mula sa Alaska nang walang pahintulot mula sa Korte o sa ibang magulang.

Kung gusto mong lumipat sa labas ng estado kasama ang iyong mga anak, kakailanganin mong kumuha ng pahintulot ng ibang magulang, o salansan ang isang Mosyon sa Korte, na humihiling ng pahintulot na lumipat kasama ng mga bata.

Mahalaga na hindi ka basta-basta umalis sa estado kasama ang mga bata - kahit bakasyon - habang may nakabinbing kaso. Ang paggawa nito ay maaaring ituring na custodial interference, na isang krimen ng karahasan sa tahanan sa Alaska. Maaari kang humarap sa kriminal na pag-uusig, o mawalan ng kustodiya ng iyong mga anak.

## **Paano kung magkasundo kami ng ex ko kung paano namin gustong hawakan ang kustodiya? Kailangan pa ba nating dumaan sa paglilitis?**

Talagang hindi! Kung ikaw at ang ibang magulang ay magkasundo tungkol sa kung paano pangasiwaan ang kustodiya, pagbisita, at suporta, hindi mo kailangang humingi ng interbensyon sa korte.

Gayunpaman, maliban kung ang iyong kasunduan ay nilagdaan ng isang huwis, hindi ito maipapatupad. Nangangahulugan ito na kahit na sumasang-ayon ka ngayon, kung magbago ang isip ng ibang magulang sa susunod, hindi mo maaaring ipatupad ang mga orihinal na tuntunin. Sa mga kasong ito, pinakamahasay na salansan ang isang Kasunduan sa Pagiging Magulang sa Korte.

Ang Sistema ng Korte ng Alaska ay nagbibigay ng napakadetalyeng [Modelong Kasunduan sa Pagiging Magulang](#) na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga potensyal na sitwasyon ng pagka- pagiging magulang mula sa kapanganakan ng isang bata hanggang sa teenage years. Maaari mong gamitin ito bilang isang templet, o gumawa ng isang bagay na natatangi sa iyong pamilya.

## **Ano ang kailangan kong gawin para mabago ang aking utos ng kustodiya?**

Para humiling ng pagbabago sa kustodiya, kailangan mo ng salansan sa [Mosyon para sa Pansamantalang Kustodiya](#) sa Korte na gumawa ng iyong orihinal na pagpapasiya sa pag-iingat.

## **Paano ko maibabalik ang kustodiya mula sa aking dating kasama?**

Kung may kustodiya ang isang magulang sa ilalim ng utos ng hukuman, isasaalang-alang lamang ng Korte ang pagbabago sa orihinal na utos ng kustodiya kung nagkaroon ng "malaking pagbabago sa mga pangyayari." Kasama sa malalaking pagbabago sa pangyayari, ngunit hindi limitado sa:

- Karahasan sa tahanan sa sambahayan ng alinmang magulang;
- Pag-abuso sa droga sa sambahayan ng alinmang magulang;
- Ang binalak na reloksyon ng magulang; o
- Isang luma na utos ng kustodiya na hindi tugma sa kasalukuyang edad at pamumuhay ng bata. (*Tandaan: **HINDI** ito nangangahulugan na maaari kang*

*makakuha ng bagong utos ng kustodiya pagkatapos ng bawat kaarawan!  
Kung, gayunpaman, mayroon kang utos ng kustodiya batay sa iyong anak  
bilang isang sanggol, maaaring hindi ito magagawa kapag ang iyong anak ay  
nagpatala sa paaralan.)*

Kung ang Korte dati ay gumawa ng mga natuklasan na ikaw ay isang perpetrator ng karahasan sa tahanan, maaari ka lamang humiling ng pagbabago sa kustodiya kung maaari mong pabulaanan ang pagpapalagay sa pamamagitan ng pagpapakita:

- Pagkumpleto ng programa ng interbensyon ng batterer o katumbas nito;
- Na wala ang custodial na magulang, o kung hindi man ay hindi kayang magulang ang mga bata; at
- Na ito ay para sa pinakamahasag na interes ng mga bata na mailagay sa iyong kustodiya, sa kabila ng iyong kasaysayan.

## **Maaari bang mapagpasyahan ang kustodiya sa Tribal na Korte?**

Oo, kung ang mga bata at magulang ay miyembro ng isang Tribu, at ang Tribong iyon ay may aktibo [Tribal na Korte](#).

## **Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng legal at pisikal na kustodiya?**

Ang legal na pag-iingat ay ang karapatang gumawa ng mga legal na desisyon sa ngalan ng iyong anak, tulad ng kung saan pupunta sa paaralan at kung anong doktor ang dapat magpatingin.

Ang pisikal na pag-iingat ay aktwal na pisikal na pag-aari ng bata.

Kahit na ang isang magulang ay may pangunahing pisikal na pag-iingat ng isang bata, ang Korte ay maaaring mag-utos ng nakabahaging legal na pag-iingat.

Nangangahulugan ito na ang parehong mga magulang ay magkakaroon ng sasabihin sa mga isyu tulad ng pag-aaral at pangangalagang medikal, kahit sino pa ang may kasamang bata sa anumang oras..

Huling Pagsusuri at Pagbago: Jun 15, 2020